



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา  
เรื่อง ในการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปี ๒๕๖๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลุกจิตสำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้นมีคุณธรรมจริยธรรมให้สังคมได้รับรู้ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นไปตามประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว นั้น

ในการนี้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ การเสียสละอุทิศตนในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ ได้คัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทามีคุณธรรมและจริยธรรมฯ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลเป็นดังนี้

ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม เสียสละอุทิศตนในการปฏิบัติราชการ จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
นางอรัญญา สุขเกษม	ครูชำนาญการ	กองการศึกษา

/ขอให้พนักงาน...

## ๒. ขั้นตอนการคัดเลือก

๑. ให้สตรีที่มีคุณสมบัติตามประกาศนี้ หรือสนใจ สมัครเพื่อรับการคัดเลือกผ่านกลุ่มสตรีตำบลหนองพันทา
๒. กลุ่มสตรีตำบลหนองพันทาดำเนินการคัดเลือกสตรีที่สมัคร หรือผู้ที่ถูกเสนอรายชื่อ ผู้มีคุณสมบัติ พร้อมทั้งกรอกข้อมูลแบบเสนอประวัติผลงานดีเด่นหรือกิจกรรมดีเด่น เพื่อพิจารณาคัดเลือกสตรีผู้ผ่านหลักเกณฑ์และคุณสมบัติเบื้องต้นหมู่บ้านละ ๑ คน พร้อมทั้งระบุนายกย่องเชิดชูเกียรติในแต่ละด้านให้ครบถ้วน เพื่อส่งรายชื่อให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาอีกครั้งก่อนเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติให้ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ

## ๓. ผลการคัดเลือก

๑. พิจารณาคัดเลือกจากรายชื่อที่กลุ่มสตรีตำบลหนองพันทาจัดส่งรายชื่อและให้คำรับรองเท่านั้น
๒. เอกสารประกอบการคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติ เป็นไปตามแบบเสนอประวัติและผลงานดีเด่น ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ประวัติส่วนตัว รางวัลที่เคยได้รับ ผลงานหรือกิจกรรมที่เคยเข้าร่วม บุคคลอ้างอิงในการรับรองผลงาน ภาพถ่ายหรือหลักฐานอื่นใด ที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ในการเสนอรายชื่อเพื่อขอความเห็นชอบให้รับประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในด้านต่างๆ นั้นให้ถือเป็นที่สุด

## ๔. การมอบรางวัล

ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่นทั้ง ๗ ด้าน หมู่บ้านละ ๑ คน ในปี ๒๕๖๖ จะได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาและประกาศเชิดชูเกียรติผ่านทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายวันนะชัย วันมะโน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา



## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

ขอมอบเกียรติฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นางอรุณญา สุขเกษม ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

ได้รับเกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับยกย่องคุณธรรม จริยธรรม วินัย มีความเสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ราชการ  
ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๖  
เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรี ขอให้รักษาความดี และจงมีความสุขความเจริญ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายนิคม สิงห์แก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

(นายวันมะชัย วันมะโน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา